



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ดังรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่ง ชับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)(มีทักษะ) (สำนักปลัด)			
ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายสงวน แข็งธัญการ	เรียกทำสัญญาจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มีคุณวุฒิ) (สำนักปลัด)			
ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายธนากร พรมพิลา	เรียกทำสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่ประกาศบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านสามารถปรับไปบรรจุในตำแหน่งอื่นที่ใกล้เคียงในกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เช่น ตำแหน่ง ชัปรถยนต์(มีทักษะ) เป็นต้น
๓. ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือผู้นั้นได้สละสิทธิการส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนดผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งจ้าง
๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่รับสมัครสอบ ก.อบต.จังหวัด มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบได้ ก็จะไม่สิทธิรับการส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) *k omi*

(นายธวัช คลังกรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน